



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 25 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,932 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,819,282 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย เสียชีวิตสะสม 22,809 ราย รักษาหายเพิ่ม 15,774 ราย รักษาหายสะสม 2,606,363 ราย ยังรักษาอยู่ 190,110 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 431,528,377 (+1,641,458) ราย เสียชีวิต 5,944,266 (+8,113) ราย รักษาหาย 360,365,827 (+1,882,362) ราย <b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ <b>ออสเตรเลีย</b> FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นาในเด็ก 6-11 ปี <b>WHO</b> วางแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกสอนอบรมผลิตวัคซีนโควิด 19 เป็นแห่งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และรายได้น้อย ผลิตวัคซีนไว้ใช้ตัวเอง <b>ฮ่องกง</b> ใช้อำนาจฉุกเฉินให้เงินช่วยเหลือรับมือโควิด <b>กัมพูชา</b> เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็ก 3-4 ขวบ <b>สหรัฐฯ</b> CDC ปรับปรุงแนวทางฉีดวัคซีน mRNA ขยายระยะห่างระหว่าง 2 โดสเป็น 8 สัปดาห์ จากเดิม 3 สัปดาห์กรณีฉีดไฟเซอร์ และ 4 สัปดาห์กรณีฉีดโมเดอร์นา เพื่อลดความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในบางกลุ่ม</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด 19 และมาตรการรับมือ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, INN, nationtv)</p> <p>- <b>กาฬสินธุ์</b> พบผู้ป่วยเป็นคลัสเตอร์ และกลุ่มก้อนกระจายอยู่หลายอำเภอ ผู้ป่วยรายใหม่วันละ 200-300 ราย ชาวบ้านเรียกร้องภาครัฐจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยเบื้องต้น/ <b>นครราชสีมา</b> ยอดผู้ติดเชื้อ 951 ราย สั่งเปิด CI 4 แห่ง เพื่อแบ่งเบาภาระ รพ.มหาราช/ <b>ลำปาง</b> พบ 2 คลัสเตอร์ ผู้ติดเชื้อ 120 ราย กลุ่มเสี่ยงมากกว่า 300 คน/ <b>นครพนม</b> พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 159 ราย/ <b>อุบลราชธานี</b> สั่งปิดตลาดใหม่บ้านดู่ หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อ/ <b>สตูล</b> พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย 117 ราย/ <b>ลำพูน</b> พบผู้ติดเชื้อจากผล RT-PCR 9 ราย ผลตรวจ ATK เป็นบวก 287 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สวท., ช่อง 3,5,7,9, mcot, INN, TNN, NBT, thaipbs)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี คร. กล่าวว่า พบผู้ป่วยปอดอักเสบในกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คาดจะเพิ่มอีกหากไม่มีมาตรการป้องกันร่วมกับการฉีดวัคซีน ซึ่งในรอบการระบาดของโอไมครอน อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ฉีดวัคซีน 178 ราย/ 1 ล้านประชากร หากผู้สูงอายุฉีดเข็มกระตุ้นจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลง 41 เท่า ฉีด 2 เข็มลดอัตราการเสียชีวิต 6 เท่า เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจำเป็นมากในผู้สูงอายุ ต้องค้นหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 2.2 ล้านคน แม้ว่าจะฉีดครอบคลุมแล้ว 82.8% ซึ่งสูงมากแต่ยังต้องการให้สูงขึ้นอีก</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากใน กทม.-ตจว.ทั้ง 13 เขตสุขภาพ ปัจจุบันมีอัตราการครองเตียงทั่วประเทศร้อยละ 52 จากเตียงทั้งหมด 180,000 เตียง เหลือเตียงอีกร้อยละ 40 ผู้ป่วยที่มีอาการหนักยังมีเตียงรองรับได้ หากประชาชนพบว่าตนเองติดเชื้อ ช่องทางหลักติดต่อคือสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งได้เพิ่มเจ้าหน้าที่มารับสายเพิ่มขึ้นแล้ว หรือเว็บไซต์ สปสช. เพื่อเข้ารับการรักษา หากตกหล่นสามารถโทรคอลเซ็นเตอร์ของเขตหรือจังหวัดได้เช่นกัน เมื่อตรวจด้วย ATK มีผลเป็นบวก สามารถเข้าสู่การรักษาแบบ HI ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ PCR ซ้ำ</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา คร. กล่าวว่า ขณะนี้ในเอเชียรวมถึงไทยมีการระบาดในช่วงขาขึ้น โดยในรอบ 14 วันที่ผ่านมา ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อปอดอักเสบและต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์มากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ และไทยฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส โดยหลักการน่าจะลดการป่วยหนักเสียชีวิตได้มาก เพื่อไม่ให้สถานการณ์รุนแรงรวดเร็วเกินไปในช่วงนี้จึงต้องเตือนภัยระดับ 4 เอาไว้ทั้งประเทศ</p>	

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ช่อง 3, mcot, TNN, NBT, amarintv)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากนี้อาจจะไม่มีรายงานการติดเชื้อ แต่จะเน้นการติดตามและการรายงานผู้ป่วยสีเหลือง-สีแดง เพื่อเน้นแนวทางการควบคุมการระบาด และการรักษาผู้ป่วยหนักให้มีประสิทธิภาพ อัตราตายต่ำ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก โดยจะจ่ายให้กับผู้ที่มีอาการปานกลางขึ้นไปเป็นแนวทางใหม่ของกรมการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬาร, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, mcot, thaipbs)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาณียม เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ศบค.ดำเนินมาตรการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนปรับตัวดำเนินชีวิตเข้มมาตรการสธ. ทั้งนี้ นายกฯ สั่งการให้เตรียมแผนรองรับทั้งระบบ ยกกระดานการกักตัว HI/CI และรพ.สนาม ส่วนรพ.หลักจะรับผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยสีแดงเท่านั้น โดยไม่กระทบกับผู้ป่วยโรคอื่นและป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีสายด่วนใน กทม. และเสริมในทุกจังหวัด คาดหวังว่า มี.ค. ผู้ป่วยจะค่อยๆ ลดลง และช่วงสงกรานต์จะได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับสงกรานต์ปกติมากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยความต้องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรจากส่วนกลางให้แต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรมากที่สุด และเป็นทางเลือกแรกในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มอาการสีเขียวในระบบ HI/CI เบื้องต้นได้เตรียมยาเพียงพอสำหรับ 6-7 แสนคน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, TNN, thailandplus

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงแนวทางการรับชุดตรวจ ATK เมื่อประชาชนประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ผ่านแอปฯ เป๋าตังแล้วพบเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกว่า 2,000 แห่ง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนไปขอรับโดยตรงได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, sanook

- เพจเราต้องรอด เผยขณะนี้ศูนย์พักคอย 3 แห่ง คือ เขตประเวศ ห้วยขวาง และคันนายาว ได้นำเตียงออก และปูที่นอน ปิกนิกแทน เพื่อบริหารจัดการเคสได้ พร้อมประชุมหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์ และ กทม. ถึงแนวทางการร่วมมือการเปิดศูนย์พักคอยเพิ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

- นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช โปสเตอร์ว่าพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช อยู่ในขั้นวิกฤตมาก อยากให้รัฐบาลหรือ สธ. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การฉีดวัคซีน รื้อฟื้น รพ.สนามใหม่ ดีกว่าปล่อยให้ประชาชน HI ซึ่งขาดการดูแลรักษาที่ดี

## 2. ปรับสิทธิรักษาโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, topnews, workpointtoday)

- ครม.พิจารณาเห็นชอบให้เลื่อนประกาศรักษาโควิด 19 พริตตามสิทธิออกไป เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกับการใช้บริการด้านสุขภาพของตัวเอง และเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ขอให้ยึดหลักเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ UCEP เช่นเดิม

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. โปสเตอร์ระบุโควิด 19 รักษาในระบบ UCEP เหมือนเดิม รพ.รัฐ-เอกชน ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ตามที่ครม.ขอให้สธ.ทำความเข้าใจกับประชาชน. กรณีออกประกาศให้ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตามสิทธิ ว่าจากวิกฤตการระบาด การให้ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีอาการเข้ารักษาในรพ. กระทบกับระบบรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ขณะนี้ถึงเวลาต้องปรับวิธีการรักษาผู้ป่วยเกณฑ์สีเขียว เหลือง แดง ให้มีความชัดเจนขึ้น จึงเป็นที่มาของการออกประกาศ แต่ที่นำเข้ามาเพราะของบประมาณไว้ดูแลผู้ป่วยเกณฑ์สีเขียว เหลือง แดง เนื่องจากไม่ใช่ขงปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (กรุงเทพฯธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพฯธุรกิจ, nationtv,

sondhitalk, newtv, TNN, mcot)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้กรม สบส. อยู่ระหว่างทบทวนการประกาศเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด 19 วิกฤตภายใต้สิทธิ UCEP และเตรียมประชุมการปรับโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่น โดยวางแผนไว้ 4 เดือน ซึ่งจะมีรายละเอียดออกมาในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ได้มอบให้ สสจ.ร่วมมือกับ มท. เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง 608 เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นลดอัตราการเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv

- เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า แม้ กรม. จะยกเลิกประกาศดังกล่าว และปชช.ยังใช้สิทธิรักษาอาการป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามเดิมในทุกสถานพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ขณะนี้ พบว่า มี ปชช.ร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารับรักษา ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทันที ทางอีเมล complaint@tcc.or.th หรือโทรศัพท์ 08 1134 9216

### 3. การล้วงละเมิดทางเพศใน รพ.สนาม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ช่อง 7, sanook, kapook, amarintv

- ผู้ป่วยโควิดหญิงวัย 15 ปี รักษาตัวในรพ.สนามโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ถูกผู้ป่วยชายที่มารักษาโควิด มุดมุ้งเข้าไปลวนลามและพยายามล้วงละเมิดทางเพศ ชูว่าออกจากรพ.จะบุกถึงบ้าน จึงได้เข้าแจ้งความตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง และร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

- นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.อ่างทอง ขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นได้สอบถามไปยัง สสจ.อ่างทอง ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในรพ.สนาม ยังไม่พบว่าใครเข้ามาหาตามที่เป็นข่าว โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

### 4. Long COVID

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2, เพจสรยุทธ์, IG: up2youha

- คุณแม่ท่านหนึ่งแชร์ประสบการณ์เหตุการณ์ก่อนจะสูญเสียลูกชายวัย 3 ขวบจากอาการลองโควิด ว่าเด็กที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนหน้านี้แต่ไม่แสดงอาการ ทุกอย่างปกติ หลังจากหาย 2-6 สัปดาห์แล้วกลับมาติดเชื้อ ทุกอย่างภายในร่างกายล้มเหลวหมด และจะทรุดลงทันที ทั้งที่ก่อนเสียชีวิตอาการปกติทุกอย่าง ร่าเริง ชี้เล่น ไม่ซึมเศร้าหรืออ่อนแรง

### 5. เคลมประกันโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebangkokinsight

- เพจ Drama-addict โพสต์กรณีผู้ซื้อประกันโควิด จำนวนกว่า 2,000 คน ไม่สามารถเคลมประกันได้ เตรียมรวมตัวเข้าร้องเรียนต่อ คปภ. สำหรับปัญหาการเคลมประกันส่วนใหญ่ คือ ไม่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนด เป็นผลมาจากการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสมาคมประกันชีวิตไทย ยึดอาการตามหลักเกณฑ์ประกาศ สธ.ฯ ฉบับล่าสุด 5 ข้อ จึงจะสามารถเคลมประกันได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพฯธุรกิจ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพฯธุรกิจ, hfocus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการ คปภ. เรื่องรายงานความเห็นต่อสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมยืนยันผู้ติดเชื้อโควิดรักษาตัวใน HI ถือเป็นผู้ป่วยในรักษาที่รพ. ขอให้ คปภ.พิจารณาลดผลกระทบต่อผู้ป่วยติดเชื้อ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยจากกรรมธรรม์

### 6. ผู้ป่วยโควิดไม่มีที่รักษา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

- เพจเส้นด้าย โพสต์ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยหญิงชว จ.หนองบัวลำภู วัย 36 ปี ติดโควิด นอนรอบริเวณริมถนนใกล้ปีที่เอส บางนา จนท.เข้าช่วยเหลือตรวจ ATK ซ้ำ พบเป็นบวก จึงเร่งประสานเข้าจุดพักคอย ลองคิดว่าหากหญิงรายนี้ตรวจพบเชื้อที่แม่สอด สสอ. สสจ. จะเป็นผู้รับผิดชอบรักษาหรือส่งตัวทั้งหมด แต่เมื่อเกิดใน กทม. กลับหาเจ้าภาพไม่ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p align="center"><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, newtv, bluechiphthai, thaipbs)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 ก.พ. 2565 มีรายงานพบผู้ป่วย 258 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด 3 อันดับ คือ อายุ 2 ปี (ร้อยละ 24.81) อายุ 1 ปี (ร้อยละ 24.03) และ อายุ 3 ปี (ร้อยละ 12.40) ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย พะเยา น่าน จันทบุรี และอ่างทอง ตามลำดับ แนะนำสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ย้ำหากพบเด็กป่วยให้รีบแยกออกจากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน พาไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	-
<p><b>วิธีเก็บน้ำฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีเก็บน้ำฝนให้ปลอดภัย หากจำเป็นควรทำความสะอาดรางรับน้ำฝน และภาชนะเก็บกักน้ำฝนให้พร้อมใช้งาน พื้นที่เสี่ยงใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงเก็บน้ำฝน เพื่อความปลอดภัยก่อนนำมาดื่มควรฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคติดต่อจากน้ำ</p>	-
<p><b>อย.แนะนำคัดเลือกชุดสังฆทาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แนะนำการเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือจัดเอง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของภิกษุสงฆ์ กรณีซื้อชุดสังฆทาน ไม่ควรมีผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยา ใส่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น กรณีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดชุดสังฆทานเอง ควรคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสม และสังเกตฉลากที่แสดงข้อความรายรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ส่วนประกอบ เป็นต้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาหารกระป๋องลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง หรือมีรอยร้าว และไม่เป็นสนิม อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำผลไม้ นม ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ</p>	-
<p><b>สักริเวณร่งกันเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสักริเวณร่งกัน เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง การสักทำให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ อาการแพ้สีย้อม และอาการทางผิวหนังชนิดอื่นๆ เช่น การเกิดแผลเป็นคีลอยด์ ซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อการสัก นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่สักจำนวนมีการเปลี่ยนใจมาลบรอยสัก ซึ่งใช้ทั้งเวลาในการลบค่อนข้างนาน และต้องลบหลายครั้งต่อการสักครั้งเดียว เสี่ยงต่อการเกิดแผลหรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะแทรกซ้อนตามมาได้</p>	-
<p><b>ข่าวบิดเบือน : เปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปวดอึกเสบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, ผจก.)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย จากที่มีการแชร์ข้อมูลแนะนำให้เปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปวดอึกเสบได้ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า การอ้าหรือเปิดปากวันละ 10 ครั้งนั้นไม่สามารถป้องกันปวดอึกเสบได้ แต่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อการกลืนให้แข็งแรงในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อการกลืนอ่อนแรง ซึ่งควรทำภายใต้การฝึกสอนของนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งการบริหารกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการกลืน จะสามารถช่วยลดการสำลักและป้องกันปวดอึกเสบได้ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหากล้ามเนื้อการกลืนอ่อนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน</p>	-
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- ปัจจุบันประเทศไทยปลดกัญชารายชื่อยาเสพติดแล้ว และกำลังรอการออกกฎหมายควบคุม ยกเว้นสารสกัด THC เกิน 0.2% ที่ยังถือเป็นยาเสพติด จากการสำรวจตลาดออนไลน์ ในประเทศ ปี 2564-2565 พบผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในรูปแบบกัญชา ขนม เยลลี่ เครื่องดื่ม ยาแก้อาเจียน เครื่องดื่มสี่คูณร้อย (4x100) สำเร็จรูป กัญชาผสมในบุหรี่ปาฟฟา ฯลฯ แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นน้ำหวานทดแทนยาแก้อาเจียน 46% ทั้งนี้ มีบรรจุกัญชาสร้างความเชื่อว่าเป็นสิ่งไม่อันตราย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยเฉพาะการขายออนไลน์ มีการอ้างการขึ้นทะเบียน อย. มียูทูปเบอร์รีวิว และขายแฟรนไชส์เพื่อเป็นการขยายตลาด ดังนั้นถึงปลดล็อกแล้วยังต้องมีการตรวจสอบและสร้างความรู้ที่ดีด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>-บ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) หรือ JP เผย อย.ได้ให้ใบอนุญาตผลิต (ที่มีใช้การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กับทาง JP เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเตรียมการผลิตสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้าที่จ้างผลิต (OEM) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคู่กับการยื่นขอทะเบียน หรือจดแจ้งเลขสารบบอาหารกับทางอย. และผลิตสารสกัดจากกัญชง ให้บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX เพิ่มกำลังผลิตอีก 100 เท่าตัว จากปัจจุบันมีกำลังผลิตอยู่ที่ 300 กิโลกรัม/เดือน</p>	
<p><b>บทความ : ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-คก. Cancer Anywhere หรือ ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ เป็นนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มีแนวคิดยกระดับบริการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น สามารถรักษาได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ลดอาการแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน คือ 1.ผู้ให้บริการที่ต้องปรับระบบการตรวจวินิจฉัยและส่งต่อ 2.ผู้ซื้อบริการ สปสช. ที่ต้องปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ และ3.ผู้รับบริการที่ต้องเข้าใจในระบบบริการ โดยมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เชื่อมโยงทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประจำอยู่ใน รพ.</p>	-
<p><b>บทความ : น้ำมันดิบรั่วกลางทะเลระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ กระจกไร้เงา</p> <p>- จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล จ.ระยอง ในช่วงปลายเดือน ม.ค.65 ด้านบจก. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (มหาชน) หรือ SPRC ให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำมันรั่วประมาณ 39 ตัน หรือ 47,000 ลิตร ได้ระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน สามารถควบคุมได้และหยุดการรั่วไหล ด้าน รมว.อก.สั่งการให้จัดตั้งอนุกรรมการเพื่อหาสาเหตุและวิธีการ/ มาตรการการแก้ที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน และล่าสุด SPRC ชี้แจงการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชุมชน จากเหตุการณ์ดังกล่าว แม้กระทบสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ แต่การช่วยเหลือและแก้ไขของ SPRC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นบทเรียนให้กับสังคมต่อไป</p>	-